

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 27/4, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra thực địa tuyến đường và cầu qua sông Luộc kết nối huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) với huyện Ninh Giang (Hải Dương). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tuyến đường và cầu qua

sông Luộc kết nối huyện Quỳnh Phụ với huyện Ninh Giang có tổng chiều dài tuyến khoảng 10km, trong đó 7,1km thuộc địa bàn tỉnh Thái Bình, 2,9km thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương, cầu bắc qua sông Luộc có chiều dài khoảng 650m. Dự kiến tổng mức đầu tư của công trình khoảng 800 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Thái Bình, tỉnh Hải Dương và nguồn vốn hợp

pháp khác. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2020 - 2022. Sau khi kiểm tra thực địa tuyến đường và cầu qua sông Luộc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh Sở Giao thông Vận tải và đơn vị tư vấn đã nghiên cứu, đề xuất hướng tuyến rất phù hợp, bảo đảm tổng mức đầu tư ở mức thấp nhất nhưng hiệu quả kinh tế - xã hội sau khi dự án hoàn thành cao nhất. Đồng chí nhấn mạnh: Dự án đã khai thác được

quỹ đất, từ đất nông nghiệp của huyện Quỳnh Phụ sẽ trở thành đất nông nghiệp công nghệ cao hoặc đất công nghiệp, thương mại, dịch vụ; kết nối giao thông hàng hóa, vận tải cũng như rút ngắn hành trình cho các xe lưu thông, tạo thành tuyến kết nối liên vùng thuận lợi từ phía Nam huyện Quỳnh Phụ đi Hà Nội cũng như việc kết nối với đường 39, đường Thái Hà ra đường ven biển... Đồng chí đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn tất các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển

khai các bước theo quy định. Huyện Quỳnh Phụ cần chú vào hướng tuyến, chủ trương được duyệt khẩn trương nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để khai thác được quỹ đất ở liên kế, theo chủ trương chung là hình thành giao thông đồng thời hình thành hành lang kinh tế - xã hội hai bên tuyến đường bao gồm: công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và đô thị để khai thác và sử dụng tối đa hiệu quả quỹ đất.

THU THUY

SỚM TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, huyện, thành phố và các đơn vị trong tỉnh triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 chiều ngày 27/4. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thái Bình hiện còn 25 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Liên quan đến bệnh nhân số 269 và 270, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đối với 14 người tiếp xúc gần và lần 1 đối với 41 cán bộ y tế, lực lượng quân đội, phóng viên, sinh viên tình nguyện. Hiện tất cả các mẫu đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch, trong đó tập trung thảo luận về hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch trong giai đoạn mới; bảo đảm các điều kiện an toàn cho học

sinh khi đi học trở lại; hoạt động của các khu du lịch, di tích lịch sử cấp quốc gia...

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm an toàn cho người dân, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện đóng cửa 5 di tích lịch sử quốc gia, các khu vui chơi giải trí, khu du lịch công viên, công viên và cơ sở, dịch vụ tập thể dục thể thao, phòng tập gym, yoga... đến hết ngày 3/5. Các huyện, thành phố có các di tích lịch sử quốc gia, khu vui chơi giải trí, khu du lịch, cơ sở, dịch vụ tập thể dục thể thao chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa. Đồng chí cũng yêu cầu các ngành, địa phương cần chấn chỉnh và có biện pháp xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang, tập trung quá số người quy định ở nơi công cộng; một số hàng quán vỉa hè chưa chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị

số 19 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 09 của Chủ tịch UBND tỉnh. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp tiếp tục duy trì các nguyên tắc phòng, chống dịch (ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị). Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch để người dân hạn chế ra đường, thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách đúng quy định khi giao tiếp, thường xuyên rửa tay và khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần đến ngay các cơ sở y tế. Đồng chí cũng đề nghị các tổ tuần tra, tổ tự quản tại các huyện, thành phố tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các tổ tự quản quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu trên địa bàn, nhất là người đi về từ vùng dịch để nghỉ lễ 30/4 - 1/5; thực hiện khai báo y tế với những người về từ vùng dịch để có biện pháp khoanh vùng, xử lý khi có tình huống phát sinh.

Về việc thông tin học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tích cực, chủ động

chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi đón học sinh; căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương, khối học, thực hiện quy định, giãn học sinh theo quy định. Với bậc học mầm non, đồng chí giao ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cụ thể về việc tổ chức học, ăn bán trú của trẻ cho phù hợp với điều kiện từng địa phương, từng trường học, đưa học sinh đi học trở lại song phải bảo đảm tuyệt đối yêu cầu phòng, chống dịch. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện nghiêm Công điện số 09 của Chủ tịch UBND tỉnh; có trách nhiệm kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở các ngành nghề, địa điểm du lịch, cơ sở luyện tập thể dục thể thao.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, cụ thể, đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng vi phạm quy định phòng, chống dịch, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản chuyển về UBND tỉnh, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ giao các ngành liên quan có biện pháp xử lý phù hợp. Đồng chí yêu cầu tiếp tục duy trì hoạt động đường dây nóng để tiếp

nhận kiến nghị, phản ánh của người dân về những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Đối với ngành Y tế, đồng chí yêu cầu tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm, xây dựng hướng dẫn chung về phòng, chống dịch, trên cơ sở hướng dẫn chung của ngành Y tế các ngành xây dựng, ban hành hướng dẫn cụ thể về phòng, chống dịch ở từng lĩnh vực do ngành quản lý làm căn cứ triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, ngành Y tế tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cách ly tại các khu cách ly tập trung và việc cách ly, điều trị tại các bệnh viện.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các ngành liên quan tăng cường phối hợp bảo đảm sớm triển khai gói an sinh xã hội theo tinh thần "cứu trợ như cứu hỏa" cho 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách. Các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan tham mưu, khẩn trương triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, bảo đảm vào phòng, chống dịch vừa tạo điều kiện để sản xuất, kinh doanh phát triển.

HOANG LANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Sở Y tế báo cáo quy trình, thủ tục mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại hội nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả rà soát sơ bộ 6 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ,

trong đó có một số nhóm đã có kết quả. Cụ thể, nhóm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương có khoảng 17.000 lượt người; nhóm người có công với hàng ngàn người có công hơn 55.000 người; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên 104.000 người; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có 73.106 người; nhóm người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động khoảng 40 doanh nghiệp với số lượt người lao động được trả lương ngừng việc 11.700 lượt người. Đến nay, một số huyện đã hoàn thành rà soát nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ

cận nghèo và đang làm thủ tục để thực hiện hỗ trợ cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Sau khi nghe các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng quy trình, thủ tục để hướng dẫn các nhóm đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc rà soát các nhóm đối tượng được hỗ trợ phải tiến hành chặt chẽ, công khai, không bỏ sót nhưng cũng không để xảy ra tình trạng trùng lặp đối tượng, phải bảo đảm nguyên tắc mỗi người chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. Các thủ tục, quy trình triển khai phải cụ thể, rõ ràng; mỗi ngành, mỗi địa phương phải chịu trách nhiệm với từng nhóm đối tượng được hỗ trợ. Đối với những nhóm đối tượng

đã xác định được số lượng có thể cần thực hiện chỉ trả ngay sau khi có đầy đủ thủ tục. Với những nhóm đối tượng còn lại cần khẩn trương hoàn thành việc rà soát để bảo đảm tiến độ hỗ trợ; thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về trình tự, thủ tục; tuyên truyền để người dân thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Về quy trình, thủ tục mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, sau khi nghe Sở Y tế báo cáo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực,

sự chủ động của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch, nhất là trong công tác xét nghiệm cho kết quả chính xác, phát hiện được trường hợp dương tính với Covid-19, góp phần quyết định thành công, mang lại niềm tin cho người dân. Đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tạm dừng việc thanh toán kinh phí trước cho các nhà thầu, ngoài số đã ứng; kiểm tra việc mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch. UBND tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra lại toàn bộ quy trình, thủ tục và những vấn đề liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị. Trên cơ sở kiểm tra, tổ công tác liên ngành có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Nhân dân đồng tình với chỉ đạo xử lý vụ án Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm

Sau khi Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình thông báo chính thức về kết quả đấu tranh, xử lý ban đầu đối với ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cầm đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục thể hiện sự đồng tình với chỉ đạo xử lý vụ án; nhận thức rõ bản chất vụ việc. Phóng viên Báo Thái Bình tiếp tục ghi nhận ý kiến của nhân dân xung quanh vấn đề này.



Đối tượng Nguyễn Xuân Đường bị bắt giữ.

30/3/2020. Với tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm, những hành vi coi thường pháp luật của nhóm đối tượng này sẽ bị đưa ra trừng trị trước pháp luật. Là người từng tham gia quân ngũ, tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh, vụ án Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm sẽ được xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Cùng chung quan điểm với đảng viên Phạm Văn Bông, cựu chiến binh Phạm Xuân Trường, tổ 22, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Theo dõi trên báo chí chính thống về tiến trình xử lý vụ án Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm cho thấy vụ án đã được điều tra khẩn trương, đúng quy định của pháp luật. Ngay sau khi được xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30/3/2020, Công an tỉnh đã kịp thời báo cáo và nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sủa của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Về phía Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng đã có những thông tin xuyên tạc, quyết liệt, yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, củng cố chứng cứ, xử lý kiên quyết, đúng pháp luật và không có vùng cấm. Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã đưa ra quan điểm chỉ đạo rất rõ ràng, yêu cầu lực lượng công an đấu tranh xử lý nghiêm, khách quan, đúng pháp luật và phải làm rõ từng hành vi phạm tội của các đối tượng, kiên quyết không để sót, lọt tội phạm và người phạm tội nhưng cũng không được làm oan sai cho người vô tội. Tôi đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cấp, các ngành. Rời đây Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm sẽ phải trả giá bằng

những bản án thích đáng vì những hành vi coi thường pháp luật của mình.

Với anh Trần Văn Việt ở phố Lý Bòn (thành phố Thái Bình), là lao động tự do, khi biết thông tin cơ quan chức năng bắt Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm, anh luôn quan tâm theo dõi thông tin về việc trên báo chí và mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều thông tin liên quan đến vụ án này trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng, suy diễn về vụ việc, thậm chí có những thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật..., tạo ra dư luận không đúng và gây hiểu lầm, hoang mang trong xã hội. Sau khi thông cáo báo chí của Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh được cơ quan tuyên truyền của tỉnh đăng tải, người dân đã có được thông tin chính thống về vụ việc cũng như quan điểm chỉ đạo của tỉnh, từ đó giải tỏa được băn khoăn, thắc mắc. Từ thực tế trên, tôi kiến nghị các cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc, điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các tội chức, cá nhân có hành vi đưa thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật... trong vụ án Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương và đồng phạm.

P.V

KIỂM TRA MÔ HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 27/4, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy kiểm tra mô hình xử lý rác thải tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) do Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt đầu tư xây dựng.

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thị trấn Quỳnh Côi đang thu gom và xử lý rác triệt để cho 16 xã và thị trấn Quỳnh Côi. Công nghệ xử lý rác thải do Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt tự nghiên cứu, chế tạo với dây chuyền hiện đại sàng lọc chất hữu cơ, nghiền ủ làm phân vi sinh; rác vó có, đặc biệt là nilon, nhựa sẽ dùng công nghệ ép hạt nhựa chế tạo ra các sản phẩm nông cụ phục vụ nông nghiệp. Đặc biệt, nước thải được xử lý triệt để và tái dụng vào sử dụng trong nhà máy, không gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, trung bình 1 ngày nhà máy thu gom và xử lý 50 tấn rác thải sinh hoạt. Đơn vị đang tiếp tục nghiên cứu nâng công suất để thu gom và xử lý rác thải cho các xã khác trên địa bàn, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn.

Qua kiểm tra thực tế tại nhà máy, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công nghệ xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt đã khắc phục được việc không cần phân loại rác thải tại nguồn, có quy mô nhà máy phù hợp với việc xử lý rác thải của các huyện, qua 6 năm hoạt động tương đối ổn định, chưa xảy ra ô nhiễm môi trường. Đồng chí đề nghị Công ty cần nghiên cứu hoàn thiện hơn nữa công trình xử lý rác thải về cả tinh năng và hình thức để nhà máy xử lý rác thải tiếp theo được xây dựng sẽ đạt được hiệu quả tối ưu; đồng thời, các cơ quan liên quan cần có nghiên cứu, đánh giá chính thức về công nghệ xử lý rác thải của Công ty, từ đó làm cơ sở cho các địa phương nghiên cứu ứng xử lý rác thải tập trung trong thời gian tới.

TU ANH

XÃ ĐÔNG QUAN...

(Tiếp theo trang 1)

Xã Đông Quan được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 xã Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh. Đảng bộ xã có 21 chi bộ với 787 đảng viên. Sau sáp nhập, xã Đông Quan có 35 cán bộ, công chức. Số lượng chủ tịch Ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể sau sắp xếp còn dư 6 đồng chí, hiện bố trí làm công phụ. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thành lập các tổ chức ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, các văn kiện liên quan và làm tốt công tác nhân sự Đại hội báo đảm đúng quy định, quy trình; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ xã Đông Quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong hai ngày 13 - 14/5/2020.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền xã thời gian qua đã duy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đông Quan phải đặc biệt coi trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công tác phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân. Tổ chức rà soát, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, UBND, Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể, phân công trách nhiệm cụ thể từ từng cán bộ, đảng viên, thành viên. Tiếp tục quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của địa phương, không để lãng phí, xuống cấp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, quốc phòng, an ninh. Đồng chí đề nghị huyện Đông Hưng chỉ đạo và tạo điều kiện cho xã sớm xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy xã tập trung cao cho công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả, tạo được khí thế mới trong Đảng bộ và nhân dân, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG...

(Tiếp theo trang 1)

5 năm qua, kinh tế của phường Lê Hồng Phong tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá cao, bình quân đạt 11,05%/năm, tăng 1,03% so với mục tiêu Đại hội. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng dịch vụ, thương mại. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quân sự - quốc phòng địa phương ngày càng được củng cố. Văn hóa - xã hội tiếp tục được đầu tư, công tác giáo dục, y tế được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 0,07%, đến năm 2020 còn 2,02%.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Lê Hồng Phong phấn đấu tốc độ kinh tế tăng trưởng bình quân 11,33%/năm; tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 (theo giá hiện hành) ước đạt 3124,7 tỷ đồng; 90% trở lên gia đình, tổ dân phố đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; 100% rác thải được thu gom, 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,7%. Đảng bộ phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính quyền đạt trong sạch, vững mạnh; 90% trở lên các chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; mỗi năm kết nạp từ 5 - 7 đảng viên.

Khai trương cây ATM gạo miễn phí



Người dân được nhận gạo miễn phí tại cây ATM gạo.

Chiều ngày 27/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Thái Hà, Cầu lạc bộ kết nối muốn phường Thái Bình và Nhóm không gian "Chia sẻ và kết nối" khai trương cây ATM gạo miễn phí tại địa chỉ số 237, đường Hai Bà Trưng, phường Đê Thâm, thành phố Thái Bình.

Cây ATM gạo trị giá 15 triệu đồng do Công ty Cổ phần Sách Thái Hà tài trợ với mục đích phát gạo miễn phí cho người nghèo, người khuyết tật, người bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cây ATM gạo miễn phí dự kiến hoạt động trong khoảng 10 ngày, buổi sáng từ 8 giờ - 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 14 giờ - 16 giờ 30 phút. Mỗi người đến sẽ được nhận miễn phí 3kg gạo/lần/ngày.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu người dân khi đến nhận gạo phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn. Đây là việc làm thiết thực, kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm với mục đích không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Tại buổi khai trương, cây ATM gạo đã nhận được hơn 70 tạ gạo từ sự ủng hộ của 12 đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

THU HOÀI